

Hội đồng nhân dân “SỐ”

(tiếp theo và hết)

KỶ 2: TẠO NỀN TẢNG ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ



Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu chất vấn.

Ảnh: THÀNH TÂM

Triển khai “Kỳ họp không giấy tờ” đã thể hiện rõ quyết tâm của HĐND tỉnh trong đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử. Tuy nhiên, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng rộng rãi mô hình “Kỳ họp không giấy tờ” là xu thế tất yếu cần tiếp tục nhân rộng ra các cuộc họp, hội nghị chứ không chỉ dừng lại ở kỳ họp HĐND tỉnh.

Tiếp tục hoàn thiện

Khẳng định rõ tính ưu việt, tiện ích và sự đột phá của “Kỳ họp không giấy tờ” so với phương thức họp truyền thống, tuy nhiên đại biểu Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Ninh (Kiến Xương) cho rằng: Trong quá trình vận hành, phần mềm cần tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng, tiện ích và có thể tra cứu, liên thông với hệ thống các tài liệu khác để đại biểu tra cứu thuận

“Kỳ họp không giấy tờ” được triển khai với mục tiêu giảm văn bản giấy trong các kỳ họp, nâng cao hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp Thường trực HĐND tỉnh quyết định các vấn đề kịp thời, chính xác; từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, phù hợp với xu hướng và yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số mà tỉnh Thái Bình đang triển khai thực hiện. Thông qua đó tạo lập môi trường, phong cách làm việc hiện đại, hiệu quả, chuyên nghiệp, tiện lợi hơn cho đại biểu. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phù hợp với Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đổng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh

tiện hơn; bổ sung tính năng tương tác giữa các đại biểu với nhau, đại biểu với chủ tọa kỳ họp, với thư ký thuận lợi, dễ dàng hơn. Cùng với đó, việc tập huấn cho các đại biểu cần tiếp tục được

thực hiện bởi do mới triển khai qua 2 kỳ họp, nhiều đại biểu vẫn chưa thuần thục hết các thao tác, khi vận hành trong kỳ họp vẫn cần kỹ thuật hỗ trợ. Trong thời gian diễn ra kỳ họp,

“Thái Bình phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; hoàn thành xây dựng chính quyền số; đến năm 2030 thực hiện chuyển đổi số trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội”.

Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

các đại biểu đồng thời truy cập nghiên cứu tài liệu nên hạ tầng kỹ thuật, nhất là đường truyền internet phải thông suốt, bảo đảm tính tương thích của thiết bị để không ảnh hưởng đến quá trình khai thác, nghiên cứu tài liệu, nhất là điểm danh, đăng ký phát biểu, chất vấn, biểu quyết nghị quyết kỳ họp...

Đánh giá về “Kỳ họp không giấy tờ”, nhiều đại biểu HĐND tỉnh cho biết đây là mô hình có ưu điểm vượt trội bởi tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực phục vụ kỳ họp. Tuy nhiên, có đại biểu cho rằng việc sử dụng máy tính bảng có tính chất riêng tư nên chủ tọa kỳ họp khó quan sát, theo dõi đại biểu có tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực đóng góp ý kiến hay không. Một số đại biểu lớn tuổi hoặc chưa quen thao tác trên máy tính bảng, nên cần gặp nhiều khó khăn. Việc nghiên cứu, đọc tài liệu trên máy tính bảng cần kỹ lưỡng, nhưng nếu đại biểu không thực sự quan tâm thì sẽ dễ đọc lướt, đọc không kỹ... Để đánh giá về chất lượng “Kỳ họp không giấy tờ” phụ thuộc chính vào trách nhiệm của từng đại biểu. Bởi tài liệu dù được gửi rộng rãi, chi tiết đến từng người nhưng nếu đại biểu không tập trung nghiên cứu tài liệu thì sẽ không phát huy hết hiệu quả và trách nhiệm của mình.

Đại biểu Nguyễn Như Quang, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kiến nghị: Phần mềm đã tiện ích nhưng cần tiếp tục được hoàn thiện bổ sung thêm chức năng đánh giá, theo dõi việc mở tài liệu, tổng hợp thời gian các đại biểu

nghiên cứu; trong trường hợp cần thiết chủ tọa có thể kiểm tra, đánh giá xem đại biểu có thực sự đọc, nghiên cứu tài liệu hay không, đánh giá được những vấn đề đại biểu quan tâm, từ đó có giải pháp điều hành các phiên họp linh hoạt, hiệu quả hơn.

Gắn vào cuộc quyết liệt

Việc ứng dụng “Kỳ họp không giấy tờ” đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của chính quyền điện tử hướng tới nền hành chính hiện đại, không giấy tờ. Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên các lĩnh vực, việc chuyển đổi từ phương thức họp truyền thống sang họp không giấy tờ là xu hướng tất yếu không chỉ đối với HĐND mà với cả các cấp, các ngành. Một số tỉnh, thành phố trong cả nước đang nhân rộng mô hình “Kỳ họp không giấy tờ” trong tất cả các kỳ họp, hội nghị cấp tỉnh và cấp huyện với nhiều giải pháp thông minh, hiệu quả. Mô hình này nếu được ứng dụng đồng loạt ở Thái Bình sẽ rất thiết thực, hiệu quả. Theo ông Đinh Quang Vĩnh, Phó Giám đốc VNPT Thái Bình: Qua việc triển khai thành công “Kỳ họp không giấy tờ”, VNPT Thái Bình mong muốn được tiếp tục giới thiệu, triển khai nhiều ứng dụng, tiện ích chuyển đổi số tới các kỳ họp, cuộc họp, hội nghị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố. Tuy nhiên, theo một

số đại biểu, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương thì việc này vẫn chưa thể triển khai thực hiện được bởi nhiều lý do và cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đại biểu Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà cho biết: Đây là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên số, nếu triển khai ứng dụng toàn diện trong các kỳ họp, hội nghị trong toàn tỉnh thì rất hiệu quả nhưng phải có lộ trình. Tỉnh cần có chủ trương chung, đánh giá đúng hiệu quả, chất lượng mô hình để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thực sự các địa phương chưa có đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp vì mô hình đòi hỏi phải có kết nối internet ổn định và đường truyền có tốc độ cao mới bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, rất cần sự hỗ trợ của tỉnh về kinh phí mua sắm trang bị, máy móc, phần mềm.

Còn theo đại biểu Nguyễn Ngọc Dư, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh: Thực tế đã chứng minh việc đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào kỳ họp cũng như các hoạt động của HĐND tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; đồng thời phát huy được vai trò, trách nhiệm của đại biểu với cử tri và nhân dân. Tuy nhiên, nếu triển khai ứng dụng mô hình “Kỳ họp không giấy tờ” trong các kỳ họp, cuộc họp, hội nghị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị và nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính thì còn đòi hỏi người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải vào cuộc quyết liệt, đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu HĐND phải không ngừng học tập nâng cao trình độ

Đại biểu Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Quỳnh Phụ



“Kỳ họp không giấy tờ” đã thể hiện rõ tính ưu việt, đột phá về công nghệ so với các kỳ họp truyền thống trước đây. Mặc dù mỗi được áp dụng nhưng đại biểu sử dụng phần mềm trên hệ thống máy tính bảng khá dễ dàng, thuận lợi và thao tác không phức tạp. Tài liệu được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc

hội và HĐND tỉnh cung cấp sớm, sắp xếp hợp lý, có tính hệ thống và dễ dàng tra cứu nên các đại biểu có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, chất lượng thảo luận nhờ vậy được nâng lên. Tuy nhiên, để ứng dụng tốt, khai thác hết các tính năng, tiện ích của phần mềm bản thân mỗi đại biểu không ngừng học hỏi nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm; chủ động tiếp cận với công nghệ thông tin, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, tham gia nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng vào từng phiên của kỳ họp.

Đại biểu Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương



Khi triển khai “Kỳ họp không giấy tờ”, HĐND tỉnh đã trang bị máy tính bảng cho đại biểu, tuy nhiên cần trang bị thêm các thiết bị như bàn phím, bút cảm ứng để đại biểu có thể tác ký gửi ý kiến ngay đến chủ tọa kỳ họp. Một trong những tiện ích là đóng góp ý kiến ngay trên phần

mềm nhưng hiện chưa thực hiện được mà đại biểu vẫn phát biểu tại hội trường như vậy sẽ mất nhiều thời gian, được ít ý kiến, còn nếu muốn góp ý qua phần mềm phải đánh ý kiến ở máy khác rồi copy vào rất bất tiện. Cùng với đó, trên phần mềm hiện mới chỉ cung cấp các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo cung cấp thêm cho tất cả đại biểu các báo cáo thuyết trình, giải trình liên quan đến các tờ trình, dự thảo nghị quyết để việc thảo luận, đóng góp ý kiến, quyết định các vấn đề xác thực, chất lượng, hiệu quả hơn.

chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng nhanh với quá trình chuyển đổi số. Nếu có các giải pháp triển khai đồng bộ “Kỳ họp không giấy tờ” trong toàn tỉnh, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị chắc chắn sẽ tạo lập môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, công khai, minh bạch trong các

cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Từ đó đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng chính quyền số mà Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

NGUYỄN MIỀN

ANH HÙNG NGÔ VĂN LUI Chiến sĩ đặc công huyền thoại

Đến thăm anh hùng Ngô Văn Lui, ông dặn tôi phải nói thật to vì ông bị thủng một bên màng nhĩ, đây là di chứng chiến tranh nhưng cũng là kỷ niệm về trận đánh lớn đầu tiên của ông. Ở trận đánh đó, dù bị thương nhưng khi tỉnh lại ông đã tự băng bó vết thương rồi tiếp tục ôm bộc phá lao vào đánh địch.



Anh hùng Ngô Văn Lui (người ngoài cùng bên phải) kể chuyện truyền thống.

Trận đánh làm nên anh hùng

Ngô Văn Lui nhập ngũ tháng 10/1968 khi 18 tuổi, nhờ sức khỏe tốt nên được chọn làm lính đặc công, đưa đi huấn luyện đặc công bộ và đặc công nước. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, có lẽ ông nhớ nhất trận đánh sân bay Pochentong (Campuchia), trận đánh đã làm nên tên tuổi của người anh hùng quê lúa sau này.

Năm 1970, quân nguy của tướng Lon Nol (Campuchia) chỉ có 2 sân bay, trong đó sân bay Pochentong chứa 95% máy bay các loại. Sân bay này được quân đội Mỹ sử dụng để chứa vũ khí, đạn dược, lính chiến đấu và là hậu phương lớn của quân Mỹ, sẵn sàng nhận lệnh đánh phá Việt Nam bằng đường không. Nhiệm vụ của Ngô Văn Lui cùng đồng đội khi đó được gọi tên chính

xác là “đánh Mỹ trên đất Campuchia”. Sân bay Pochentong được quân đội Mỹ xây dựng kiên cố với hệ thống tháp canh, hàng rào kẽm gai, hàng rào chống tăng dày đặc. Muốn đánh được sân bay này phải trình sát thực địa nhiều lần để nắm rõ vị trí, các điểm xung yếu và các hướng đánh có thể triển khai. Sau gần 4 tháng trình sát, các chiến sĩ của ta phát hiện được một đường cống

Tôi còn nhớ là đơn vị thông báo có tới 115 máy bay, trên 1.000 quân địch bị tiêu diệt, sân bay cháy lớn và phải mất 3 ngày mới dập được lửa. Thời điểm đó chỉ có 67 chiến sĩ đặc công tham gia trận đánh nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, một mình có thể phải đánh với 100 tên địch, hy sinh là điều mà chúng tôi sẵn sàng đối mặt.

Sau trận đánh sân bay Pochentong, Ngô Văn Lui cùng đồng đội tiếp tục tham gia nhiều trận đánh lớn. Với những chiến công vẻ vang của mình, năm 1974, khi tập kết ra Bắc, Ngô Văn Lui nhận được giấy khen rồi được mời tham dự Đại hội anh hùng thi đua toàn quân.

Binh dị giữa đời thường

Gặp anh hùng Ngô Văn Lui những ngày gần kề 30/4, chúng tôi được ông dẫn ra tham quan Cầu lạc bộ Lê Quý Đôn, nơi ông sinh hoạt cùng nhiều người cao tuổi. Tại đây, ông là thầy giáo dạy môn thái cực trường sinh, chủ nhiệm câu lạc bộ cờ tướng. Bà Lương Thị Loan, 88, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) cho biết: Anh hùng Ngô Văn Lui là người rất tâm huyết, trách nhiệm với các hoạt động, phong trào của Cầu lạc bộ. Anh thường có mặt rất sớm vào buổi sáng để dạy cho những hội viên cao tuổi mới tham gia luyện tập dưỡng sinh, thường xuyên thăm hỏi, động viên những hội viên ốm đau, cao tuổi. Từ khi tham gia lớp dạy thái cực trường sinh của anh Lui

tôi thấy sức khỏe mình tốt lên rất nhiều.

Sinh sống ở tổ dân phố, anh hùng Ngô Văn Lui luôn được người dân kính trọng và quý mến. Ông tắt bật cả ngày với việc đưa đón, chăm sóc các cháu, thường xuyên động viên nhân dân trong tổ đoàn kết, chung sức xây dựng tổ dân phố văn hóa. Ông Vũ Ngọc Oanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình đánh giá: Đồng chí Ngô Văn Lui là người rất tâm huyết, trách nhiệm với phong trào, hoạt động của địa phương; luôn tích cực tham gia công tác hội, được nhiều cựu chiến binh nể trọng. Sau khi xuất ngũ, ông đã tích cực tham gia các phong trào của Hội Cựu chiến binh như giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho học sinh, thăm hỏi hội viên ốm đau, tiền hội viên qua đời. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, bằng sự khéo léo, uy tín của bản thân đồng chí đã tập hợp, đoàn kết nhân dân tổ 6, phường Tiến Phong hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Với những thành tích trong chiến đấu, Ngô Văn Lui nhiều lần được phong tặng dũng sĩ (dũng sĩ quyết thắng, dũng sĩ diệt xe cơ giới, dũng sĩ diệt máy bay...), 6 lần được tặng Huân chương Chiến công, 3 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, 1 Huân chương Quân công cùng nhiều bằng khen của Đảng, Nhà nước. Kể cả khi về hưu, ông vẫn nhận được bằng khen của trung ương và của tỉnh vì những đóng góp tích cực trong xây dựng các phong trào, hoạt động của địa phương.

TIẾN ĐẠT

THÀNH PHỐ Tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 25/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Thái Bình phối hợp với Hội Doanh nhân CCB tỉnh tổ chức trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng gia đình CCB Vũ Năng Miện, thôn Nguyễn Huệ, xã Vũ Đông. CCB Vũ Năng Miện năm nay ngoài 90 tuổi, gia đình có 6 nhân khẩu với 3 thế hệ đang cùng sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp diện tích chỉ có 12m². Bản thân CCB Vũ Năng Miện và vợ tuổi cao, sức khỏe yếu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ngôi nhà mái bằng kiên cố được xây dựng mới của CCB Vũ Năng Miện khởi công tháng 2/2023, diện tích trên 100m², đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng 560 triệu đồng, trong đó Hội Doanh nhân CCB tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, số còn lại gia đình tự có và người thân ủng hộ, cho vay. Nhân dịp khánh thành và bàn giao nhà cho CCB Vũ Năng Miện, các cấp hội CCB và cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tặng nhiều phần quà hỗ trợ, động viên gia đình vượt khó vươn lên.

MINH NGUYỆT

Tặng gói trang thiết bị cho Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Thành Lập Ấp

Sáng ngày 25/4, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Người cao tuổi xã Bình Thanh (Kiến Xương) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau thôn Lập Ấp.

CLB liên thế hệ tự giúp nhau thôn Lập Ấp được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết người cao tuổi để cùng nhau góp sức thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người già neo đơn, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn cần thiện chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, tạo điều kiện cho người cao tuổi trao đổi thông tin, giao lưu văn hóa văn nghệ, vay vốn lãi suất ưu đãi để sản xuất, chăn nuôi. Đây là tổ chức xã hội tự nguyện, tự quản, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các thành viên CLB.

Đến nay, CLB đã thu 70 thành viên tham gia, trong đó 70% là người cao tuổi. CLB sinh hoạt định kỳ hàng tháng dưới sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Hội Người cao tuổi xã Bình Thanh.

Tại lễ ra mắt, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã tặng gói trang thiết bị trị giá 5 triệu đồng để CLB duy trì hoạt động.

NGUYỄN TRIỆU